

Giới thiệu Sách
Chủ đề: 30T4Đ
Tác giả: George J. Veith

NHỮNG ƯỚC MƠ TAN VỠ CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM!

Đối với **George J. Veith**, sau tác phẩm “Black April: The Fall of South Vietnam, 1973–75” (“Tháng Tư Đen: Những Ngày Tháng Cuối Cùng Của Miền Nam Việt Nam, 1973–1975”), con đường vẫn còn phía trước!

Ông thấy rất nhiều điều về Việt Nam Cộng Hòa cần được làm sáng tỏ. Những điều về kinh tế, chính trị, xã hội... của Miền Nam chưa từng được nhắc tới. Nỗ lực “Tay Súng–Tay Cây” hay tinh thần quốc gia của người Miền Nam cũng chưa từng được nhắc tới.



Tám năm tiếp nối, Jay lại miệt mài tìm hiểu. Có một thời gian, ông phải bỏ việc làm chính để toàn tâm nghiên cứu. Kết quả, năm 2020, ông hoàn tất một tác phẩm mới, một nỗ lực “*Trả lại Sự Thật cho Miền Nam*”, tác phẩm có tên:

Drawn Swords in a Distant Land: **South Vietnam’s Shattered Dreams** (Tạm dịch: **Đấu Kiếm Nơi Vùng Đất Xa: Những Ước Mơ Tan Vỡ Của Miền Nam Việt Nam**)

Một quan điểm thâm căn cố đế: “*Hà Nội được ban cho chủ nghĩa dân tộc, còn Sài Gòn được định là phải thua.*” Và sự sụp đổ thảm hại của Miền Nam tháng Tư 1975 dường như chứng minh quan điểm trên là đúng và, do đó, chẳng có gì cần bàn cãi thêm.

Thế nhưng, Miền Nam Việt Nam có riêng câu chuyện của họ nhưng lại bị bỏ qua. Đó là câu chuyện của Những Ước Mơ, như tâm sự của một người Miền Nam: “*Chúng tôi có rất nhiều ước mơ: ước mơ tự do, ước mơ độc lập, và ước mơ ấm no cho toàn dân. Còn cộng sản thì chỉ có độc nhất một mong muốn, đó là giành lấy chiến thắng bằng mọi giá.*”

Kết quả, mặc dù chiến đấu kiên cường bất khuất, Việt Nam Cộng Hòa đã thua trận trước khi quốc gia non trẻ này hoàn thành việc phát triển nền tự do–dân chủ mà họ mong muốn.

Giờ đây, lịch sử phải xem xét lại những con người ấy với một cách nhìn công chính hơn.

Drawn Swords in a Distant Land: South Vietnam's Shattered Dreams
Sách tiếng Anh, bìa cứng, 660 trang.
Được bán trên trang Amazon.com – [Xin bấm vào đây](#).



Mời xem 4 tác phẩm biên khảo của George J. Veith về Chiến Tranh Việt Nam
trên trang điện tử: <http://www.thangtuden.info>



*Nguồn: Internet eMail by **Đoàn Hữu Định** chuyển*

*Đăng ngày Thứ Bảy, March 6, 2021
Ban kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/DD, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*